

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TA HIỆN NAY

Vũ Thùy Dương

Trưởng Chính trị tỉnh Hòa Bình

Email: vuthuyduong.hb@gmail.com

Tóm tắt: Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về Đảng Cộng sản - Đảng cách mạng chân chính theo học thuyết đảng kiểu mới của Lênin và Đảng Cộng sản cầm quyền có một vị trí nổi bật, có vai trò đặc biệt quan trọng. Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, từ cách mạng giải phóng dân tộc đến cách mạng xã hội chủ nghĩa, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Nhận bài: 02/01/2022; Phản biện: 06/01/2022; Duyệt đăng: 08/01/2022.

1. Mở đầu

Là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Hồ Chí Minh không ngừng chăm lo xây dựng, rèn luyện Đảng ta thành một đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu cho trí tuệ, đạo đức, lương tâm và danh dự của dân tộc, xứng đáng là người lãnh đạo, người đẩy tố trung thành của nhân dân.

2. Nội dung nghiên cứu

2.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Sau 10 năm đầu trong cuộc hành trình tìm đường cứu nước (kể từ năm 1911), năm 1920, Nguyễn Ái Quốc trở thành chiến sĩ cộng sản đầu tiên của Việt Nam, là người đồng sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Năm 1927, Người viết tác phẩm “Đường cách mệnh”, đặt nền móng tư tưởng lý luận, đồng thời chuẩn bị về chính trị và tổ chức cho Đảng ra đời, để đến năm 1930, Người sáng lập Đảng ta với tên gọi Đảng Cộng sản Việt Nam. Người trực tiếp soạn thảo Chính cương, Sách lược của Đảng, Điều lệ Đảng và thư gửi quốc dân đồng bào nhân sự kiện Đảng ra đời, kêu gọi đồng bào đoàn kết xung quanh Đảng, đi theo con đường cách mạng mà Đảng vạch ra.

Có thể nói, trước năm 1941, Hồ Chí Minh đã đặt những viên gạch lý luận đầu tiên trong việc xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam - Chính Đảng duy nhất đủ khả năng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, song phải đến Hội nghị lần thứ 8 của Trung ương Đảng (5/1941) - dấu mốc lịch sử Hồ Chí Minh về nước sau 30 năm xa quê thì những tư tưởng xây dựng, chỉnh đốn Đảng mới ngày càng được hiện thực hóa. Tại Hội nghị này, tầm vóc trí tuệ và năng lực lãnh đạo của Người đã được thể hiện rõ nét, giúp cho Đảng kịp thời chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, đưa cách mạng Việt Nam phát triển phù hợp với quỹ đạo vận động của thời đại để Đảng ta hôm nay tiếp tục quán triệt và vận dụng trong công cuộc đổi mới.

Hội nghị lần thứ tám (5/1941) đã bàn đến nhiều vấn đề quan trọng trong đó vấn đề xây dựng Đảng được đặc biệt chú trọng. Hội nghị chủ trương gấp rút đào tạo cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên môn về công vận, nông vận, binh vận... tăng thêm thành phần vô sản trong Đảng, lấy việc vận động công nhân làm công việc đầu tiên trong tổ chức quần chúng của Đảng, làm cho phong trào công nhân lên cao và tiên phong cho các phong trào khác. Đảng bộ miền Nam, đảng bộ miền Trung phải giúp đỡ việc xây dựng Đảng ở Campuchia, Lào,... nhằm làm cho Đảng có đủ năng lực lãnh đạo sự nghiệp giải phóng dân tộc đi đến toàn thắng. Theo đề nghị của Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị đã kiện toàn ban lãnh đạo của Đảng, bầu Ban Chấp hành Trung ương mới, bầu đồng chí Trường Chinh làm Tổng Bí thư. Chế độ làm việc của Ban Chấp hành Trung ương theo nguyên tắc: nêu cao tinh thần trách nhiệm; đoàn kết, nhất trí; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; phê bình và tự phê bình.

Bám sát yêu cầu của cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh thường xuyên quan tâm tới công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chỉ riêng “12 điều xây dựng Đảng cách mạng chân chính” mà Người nêu ra trong “Sửa đổi lỗi làm việc” từ năm 1947 đã là sự tiếp nối, sự phát triển hợp logic những tư tưởng của Người về Đảng trong tác phẩm “Đường cách mệnh” (năm 1927). Các tác phẩm Người viết năm 1949, cách đây hơn 70 năm, như: “Đảng ta”, “Cần kiệm liêm chính”, “Dân vận”... cho thấy Người đã nhạy cảm và sâu sắc như thế nào khi bàn tới nội dung xây dựng Đảng, đặc biệt là xây dựng Đảng về đạo đức. Cho đến tác phẩm lý luận cuối cùng của Người, được công bố đúng vào dịp kỷ niệm 39 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1969) “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, thì sự quan tâm của Người về đạo đức trong Đảng càng nổi bật.

Lúc sinh thời, Người viết sách, viết báo, cho mở nhiều lớp, nhiều trường để giáo dục, đào tạo, huấn luyện cán bộ, đảng viên và tự mình nêu gương là một lãnh tụ, một đảng viên trong sáng, mẫu mực nhất. Đến khi chuẩn bị “từ biệt thế giới này”, trong Di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân, Người cũng “Trước hết nói về Đảng” với những lời ngắn gọn, súc tích, cần thiết nhất về Đảng, về mục tiêu, phương hướng xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Người nhấn mạnh: “Việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng”, đây là nhiệm vụ chiến lược, là công việc thường xuyên để giữ vững vai trò lãnh đạo và cầm quyền của Đảng.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, nhất là từ khi giành được chính quyền, Hồ Chí Minh đã nêu và yêu cầu các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thực hành những quan điểm hết sức sâu sắc, có tác dụng soi sáng lâu dài trong việc chăm lo xây dựng, chỉnh đốn Đảng ta.

Một là, tránh nguy cơ tha hoá, biến chất khi trở thành đảng cầm quyền. Hồ Chí Minh cho rằng, khi có chính quyền, vấn đề quan trọng nhất đặt ra trong công tác xây dựng đảng là phải tránh nguy cơ tha hoá, biến chất trong Đảng, trong đó Người đặc biệt nhấn mạnh phải chống sự hủ hoá, kiêu ngạo, cửa quyền của cán bộ, đảng viên. Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời, trong “Thư gửi các đồng chí tỉnh nhà” (17/9/1945), Người đã nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải “để phòng hủ hoá”, “lên mặt làm quan cách mạng”. Người cảnh báo cán bộ, đảng viên phải tránh “ngày càng xa xỉ”. Trong bài “Công việc khẩn cấp bây giờ” (05/11/1946), Người tiếp tục chỉ rõ “cần phải rửa sạch những thói hẹp hòi, phô diễn (phô trương, hình thức), tự đại, ỷ lại, lười biếng, nhút nhát, hủ hoá”.

Hai là, nêu cao tính tiên phong của Đảng và sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đây là một yêu cầu có tính nguyên tắc, một mong mỏi lớn của Hồ Chí Minh đối với Đảng và mọi cán bộ, đảng viên của Đảng. Theo Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong lãnh đạo của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam, Đảng lãnh đạo cách mạng bằng chủ trương, đường lối, bằng công tác tư tưởng, lý luận, đồng thời qua hành động tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Ba là, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng. Theo Hồ Chí Minh, các nguyên tắc này vẫn luôn giữ một vị trí nhất định trong quá trình tổ chức và xây dựng Đảng. Mỗi một nguyên tắc đều giữ vai trò quan trọng và giữa chúng luôn có mối quan hệ mật thiết với nhau, tạo thành một thể thống nhất. Vì vậy, Người thường xuyên nhắc nhở, yêu cầu cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng.

Bốn là, chỉnh đốn tác phong lãnh đạo, lễ lối làm việc, tăng cường công tác kiểm tra. Theo Người chỉnh đốn tác phong, lễ lối làm việc là một yêu cầu có tính cấp bách đối với hoạt động lãnh đạo của một đảng cầm quyền ra đời ở một nước nông nghiệp lạc hậu, thuộc

địa, nửa phong kiến như Đảng ta. Bởi vậy, trong suốt quá trình lãnh đạo, rèn luyện Đảng ta, Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở cán bộ, đảng viên các cấp của Đảng, Chính phủ và đoàn thể phải chỉnh đốn tác phong công tác và lễ lối làm việc. Trong bài nói tại lớp chỉnh huấn đầu tiên của Trung ương, Người đã nhấn mạnh: “Các đồng chí đều là cán bộ cao cấp, đều giữ những trách nhiệm quan trọng. Công việc thành hay bại một phần lớn là do nơi tư tưởng đạo đức, thái độ và lễ lối làm việc của các đồng chí”. Người yêu cầu cán bộ phụ trách ở Trung ương “cần phải thường xuyên đi kiểm tra và giải quyết công việc tại chỗ, phải chống bệnh giấy tờ, hội họp nhiều, đi kiểm tra giúp đỡ ít...”.

Năm là, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ là “việc gốc” của Đảng. Đây là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà Hồ Chí Minh dành nhiều thời gian và tâm huyết nhất. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, ở đâu và lúc nào Hồ Chí Minh cũng luôn quan tâm đến vấn đề cán bộ và công tác cán bộ. Theo Hồ Chí Minh, cán bộ là những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt chính sách cho đúng. “Vì vậy, cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”.

Sáu là, gắn bó mật thiết với nhân dân, Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là đày tớ trung thành của nhân dân. Với Hồ Chí Minh, đây là một nguyên tắc lớn, gắn liền với bản chất của Đảng ta. Trong Di chúc, Người viết: “Đảng ta là một đảng cầm quyền... Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”. Do đó, Đảng phải xây dựng mình thành một tổ chức chính trị gắn bó máu thịt với nhân dân. “Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta”.

Có thể nói, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đầu tiên đưa ra quan điểm gắn kết xây dựng Đảng với chỉnh đốn Đảng và luôn kiên định, giữ vững quan điểm này. Với Người, gắn kết xây dựng Đảng với chỉnh đốn Đảng không chỉ là quy luật tất yếu, mà còn là sự vận động và phát triển của Đảng trong suốt tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam do Đảng lãnh đạo. Với Người, xây dựng Đảng và chỉnh đốn Đảng là hai mặt của một quá trình thống nhất, có quan hệ chặt chẽ với nhau, gắn kết với nhau vì mục tiêu đem lại cho Đảng một chất lượng mới, một tầm cao mới để Đảng luôn tồn tại với tư cách người lãnh đạo cách mạng, luôn phát triển với tư cách Đảng cầm quyền, bởi “Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”.

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với tư cách người khởi xướng và trực tiếp lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng ta đã xác định một cách rõ ràng và dứt khoát rằng, trong suốt tiến trình công cuộc đổi mới này, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt.

2.2. Sự vận dụng của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

Trong thời kỳ tiến hành công cuộc đổi mới, nhiệm vụ xây dựng Đảng đã được đề cập một cách thường xuyên và toàn diện. Qua các đại hội gần đây, Đảng ta đều có những điểm nhấn quan trọng. Đại hội X (năm 2006) tập trung vào “nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng”, Đại hội XI (năm 2011) lấy “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng” làm một trong những thành tố quan trọng của chủ đề Đại hội, Đại hội XII (năm 2016) nhấn mạnh: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” ngay trong tiêu đề của Báo cáo chính trị.

Tiếp tục truyền thống và kế thừa tinh thần của các đại hội trước đó, Đại hội XIII của Đảng đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng được thể hiện rõ cả trong chủ đề, bài học kinh nghiệm, quan điểm, mục tiêu và định hướng phát triển. Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng tại Đại hội XIII đã chỉ rõ: “Kết hợp chặt chẽ, đồng bộ, toàn diện, hiệu quả giữa xây dựng và chỉnh đốn Đảng, trong đó xây dựng Đảng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cấp bách; đồng thời, xác định đúng trọng tâm, trọng điểm, khâu đột phá”. Chủ đề Đại hội XIII đã phát triển thành tố “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” của Đại hội XII thành “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Có thể nói, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả nổi bật: Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và tinh giản biên chế của hệ thống chính trị; đổi mới công tác cán bộ và ngăn chặn tình trạng chạy chức, chạy quyền; tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, xử lý nghiêm những tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Kết quả của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã góp phần rất quan trọng để đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Đảng ta đoàn kết, thống nhất và trong sạch, vững mạnh hơn; niềm tin của nhân dân đối với Đảng được củng cố, tăng cường hơn, tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong những năm tới.

Tuy nhiên, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nói chung vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục: Việc tổ chức thực hiện một số Nghị quyết của Đảng vẫn là khâu yếu. Công tác tư tưởng còn có mặt hạn chế, thiếu kịp thời, tính thuyết phục chưa cao. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa tiên phong, thiếu gương mẫu. Tự phê bình và phê bình ở nhiều nơi còn hình thức. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên vẫn chưa thực sự được đẩy lùi, còn có những biểu hiện, diễn biến phức tạp.

Trên cơ sở kế thừa và đánh giá kết quả việc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XII, Đại hội XIII của Đảng đề ra nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị để thực hiện; trong đó, có nhiều nội dung được bổ sung, phát triển cho phù hợp với thực tiễn và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới.

Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII đã thảo luận và ban hành Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm với nhiều điểm mới nổi bật.

Sơ với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Kết luận đã mở rộng phạm vi, không chỉ trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà còn bao gồm cả trong xây dựng hệ thống chính trị theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng. Kết luận nêu yêu cầu cao hơn là kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quán triệt quan điểm thường xuyên xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với vị trí là một tổ chức cơ sở đảng, là nền tảng của Đảng và là hạt nhân chính trị ở cơ sở, trong những năm qua, chi bộ Đảng các cấp đã có nhiều chủ trương, giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ cơ sở. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng được thực hiện nghiêm túc và duy trì thành nền nếp nên hầu hết cán bộ, đảng viên và quần chúng trong các chi, đảng bộ cơ sở đều giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, tư cách của đảng viên có ý chí phấn đấu vươn lên, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng ở cơ sở vẫn còn bộc lộ những hạn chế ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ như: ý thức tự phê bình và phê bình của một số ít cán bộ, đảng viên trong sinh hoạt đảng chưa cao, còn có biểu hiện né nạng, né tránh, chưa nói thẳng, nói thật. Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề đôi khi còn hình thức, một số chi bộ chưa thật sự coi trọng công tác tự kiểm tra, giám sát...

Do đó, muốn đáp ứng được những yêu cầu do thực tiễn đặt ra thì công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được coi là nhiệm vụ thường xuyên và cấp bách. Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng hiện nay, cần tập trung thực hiện tốt một số biện pháp sau:

Một là, tổ chức Đảng ở cơ sở cần thường xuyên nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chi bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng và việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Hai là, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy viên, bí thư chi bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Ba là, nâng cao chất lượng sinh hoạt của đảng bộ và các chi bộ trực thuộc, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt đảng.

Bốn là, thực hiện nghiêm chế độ kiểm tra, kết hợp kiểm tra thường xuyên, định kỳ theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất.

Để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn, các tổ chức cơ sở đảng càng cần phải chú trọng công tác xây dựng Đảng để đủ năng lực lãnh đạo đảng bộ, chi bộ đảng ở cơ sở trong điều kiện mới.

3. Kết luận

Lật giở lại những trang lịch sử Đảng, chúng ta lại càng thấy rõ tầm vóc và ảnh hưởng to lớn của Nguyễn Ái

Quốc - Hồ Chí Minh. Tinh hoa trí tuệ trong tư tưởng và năng lực lãnh đạo của Người đã giúp cho Đảng ta kịp thời chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, đưa cách mạng Việt Nam phát triển phù hợp với quỹ đạo vận động của thời đại, đồng thời có khả năng thu tóm được những thời cơ, vận hội quý báu để tạo bước ngoặt quyết định thắng lợi của cách mạng. □

Tài liệu tham khảo

- [1]. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII*, tập 2, tr.220-221, NXB Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội.
- [2]. Hồ Chí Minh (2011), *Toàn tập*, tập 2, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.
- [3]. Hồ Chí Minh (2011), *Toàn tập*, tập 4, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.
- [4]. Hồ Chí Minh (2011), *Toàn tập*, tập 5, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.
- [5]. Hồ Chí Minh (2011), *Toàn tập*, tập 7, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.
- [6]. Hồ Chí Minh (2011), *Toàn tập*, tập 15, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

Ho Chi Minh's Thought on building and regulating the Party and its current application

Vu Thuy Duong

Political School, Hoa Binh province

Email: vuthuyduong.hb@gmail.com

Abstract: *In the legacy of Ho Chi Minh's Thought, the ideology of the Communist Party - a genuine revolutionary party according to Lenin's new party theory and the ruling Communist Party has a prominent position and plays a specially important role. The Party is the decisive factor in all victories of the revolutionary cause, from the national liberation revolution to the socialist revolution, making a worthy contribution to the world revolutionary cause.*

Keywords: *Ho Chi Minh's Thought, Party building and regulation.*